



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำวันที 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2551

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว เสนอจัดตั้งทุนครูปทุมวัย

มศว เสนอจัดตั้งทุนครูปทุมวัย ย้ำปทุมวัยต้องเริ่มตั้งแต่เตรียมอนุบาล สร้างคนคุณภาพต้องเริ่มตั้งแต่การตั้งครรรค์

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่าการที่นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีแนวนโยบายสนับสนุนและให้ความสำคัญกับการศึกษาในระดับปทุมวัยว่า เห็นด้วยที่ศธ.เริ่มต้นตัวในเรื่องนี้ เมื่อพูดถึงการศึกษาปทุมวัยเราจะนึกถึงแต่การเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 แต่ในความเป็นจริงนั้นการศึกษาปทุมวัยต้องตั้งแต่เตรียมอนุบาล เพราะเตรียมอนุบาลถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตไปเป็นคนที่มีความรู้ได้ เตรียมอนุบาลจะเตรียมความพร้อมให้เด็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ สุขภาพของเด็ก และความพร้อมทางด้านความรู้และสติปัญญา จะเห็นว่าการศึกษาปทุมวัยเป็นการศึกษาที่ต้องลงทุนสูง ที่ผ่านมารัฐบาลปล่อยให้ละเลยการศึกษาในระดับปทุมวัยมาโดยตลอด ไม่ให้อัตรารัฐ หรือให้อัตรารัฐก็ไม่ตรงกับความต้องการของการเรียนการสอนในระดับปทุมวัย “จะเห็นว่าโรงเรียนในระดับปทุมวัยที่มีคุณภาพ ส่วนใหญ่เอกชนจะเป็นคนลงทุน ซึ่งเราก็ต้องเข้าใจ เพราะรัฐบาล ตลอดถึงศธ.เองก็ไม่สนใจ ปล่อยให้ละเลยมาตลอด ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ลุกขึ้นมาพูดเรื่องนี้ผมก็อยากฝากว่า รัฐต้องเอาจริงเอาจัง รัฐต้องผลักดันให้สถาบันการศึกษาผลิตครูในระดับปทุมวัยให้มากขึ้น โดยผมอยากเสนอให้รัฐจัดสรรทุนเพื่อให้เยาวชนที่สนใจอยากเรียนครูปทุมวัยได้เข้ามาเรียน ปีการศึกษาละ 1,000 คน และก็ให้ไปเรียนในสถาบันการศึกษาที่มีคณะศึกษาศาสตร์ และมีสาขาปทุมวัย แต่ต้องบอกว่าควรแยกออกจากทุนครู 5 ปีเพราะไม่อยากจะไปเบียดกองทุนครู 5 ปีอีก แต่อยากให้เกิดกองทุนครูปทุมวัยขึ้นมา และผลิตอย่างจริงจัง นอกจากนี้รัฐต้องดูแลในเรื่องอัตรากำลังครูปทุมวัยด้วย โรงเรียนไหนขาดครูต้องรีบบรรจุอัตรากำลังให้”

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวอีกว่า ในเรื่องการลงทุนกับการศึกษาปทุมวัยเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครอง รัฐบาล โรงเรียนหรือเขตการศึกษาต่างๆ ต้องมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญด้วย การจะสร้างคุณภาพของคนนั้นต้องเริ่มสร้างตั้งแต่การเตรียมตัวตั้งครรรค์ การดูแลและการเตรียมพร้อมต้องเริ่มตั้งแต่เด็กอยู่ในครรรค์ เมื่อเด็กคลอดก็ต้องดูแลจนถึงก่อนเข้าเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงพัฒนา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบ